



จดหมายข่าว มูลนิธิคุณพ่อเรย์

ประจำเดือน มีนาคม 2556

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

รำลึก 10 ปี คุณพ่อเรย์

ปี พ.ศ. 2556 นี้ เป็นปีที่ครบรอบการจากไป 10 ปีของคุณพ่อเรย์ สำหรับพ่อแล้ว “10 ปี คุณพ่อเรย์ ยังไม่ตาย” เพราะจิตวิญญาณและคุณงามความดีของท่านที่ได้สร้างไว้ ยังคงประจักษ์ให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยพวกเราทุกคนในมูลนิธิคุณพ่อเรย์สืบสานปณิธานของท่านในการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและคนพิการ จำนวนกว่า 850 คน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของหน่วยงานด้านเด็ก 4 แห่ง และหน่วยงานด้านคนพิการอีก 5 แห่ง

ความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมเป็นที่ยืนยันว่า “คุณพ่อเรย์ ยังไม่ตาย” ท่านเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา และคิดช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลา พ่อเชื่อว่าคุณพ่อเรย์ยังคงเฝ้าดูแลและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคน ในการส่งมอบความรักของท่านต่อเด็กและคนพิการตราบนานเท่านาน

“การกระทำที่ดีย่อมปรากฏให้เห็นได้ชัด การกระทำที่ไม่ดีก็ไม่อาจปิดซ่อนไว้ได้เช่นเดียวกัน” (1 ทิโมธี 5:25)



ไม่กลัวน้ำอีกแล้ว

เช้าวันพฤหัสบดี ณ ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ยังคงเป็นวันที่มีเสียงอึกทักกันเหมือนเคย เพราะเด็กพิเศษทุก ๆ คนนั้นจะได้เล่นน้ำกันที่สระว่ายน้ำในช่วงเช้า และทุก ๆ คนก็รอดอยวันนี้มาตลอด ยกเว้นเด็กชายคนหนึ่ง น้องคนนี้เป็นดาวนซ์ซินโดรม ซึ่งเขาไม่ชอบการว่ายน้ำเลย เขาไม่ชอบความเปียกชื้น



และไม่ชอบทุกคนที่จะพาเขาไปที่สระว่ายน้ำ น้ำ เขาจะตะโกน ส่งเสียงดัง และร้องไห้คร่ำครวญ แต่อย่างไรก็ตาม บรรดาคุณครู และ ผู้ปกครองของ

เด็กคนนี้จะบังคับให้เขาไปที่สระ เพื่อเรียนว่ายน้ำ และลดน้ำหนักเสียบ้าง เสียงของเด็กชายคนนี้จะได้ยินเป็นประจำในทุก ๆ วันพฤหัสบดี ในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา จนวันหนึ่งเด็กคนนี้เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่เห็นจำเป็นต้องกลัวสระว่ายน้ำเลย เพราะน้ำนั้นไม่สามารถทำอันตรายใด ๆ กับเขาได้ และเขาเริ่มที่จะรู้สึกมีความสุขกับการได้พักผ่อนในน้ำโดยการใช้แผ่นโฟม 2 ชั้นช่วยพยุงตัว ตอนนี้นักล้นกลายเป็นว่าเสียงตะโกนนั่นดังออกมาจากผู้เป็นแม่ เพราะกว่าจะเรียกเขาขึ้นจากสระน้ำ ทำเอาแม่เหวี่ยงตกทุกที



ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ

ในวันที่ 28-31 ธันวาคม 2555 มาเซอร์เรจินา ชมไพศาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง และมูลนิธิ คุณพ่อเรย์ได้ต้อนรับคณะนักเรียนและ จักษุแพทย์จากอเมริกา เพื่อตรวจวัด สายตาและบริการแว่นสายตาให้กับเด็ก



และคนพิการในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ อีกทั้งผู้สูงอายุและเด็ก ๆ ในชุมชนเมืองพัทยา กว่า 500 คน ถือเป็นของขวัญอันมีค่าอีกชิ้นที่บรรดาเด็ก ๆ ได้รับในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่

วันแห่งความสำเร็จ

ทุก ๆ ปี ในช่วงต้นเดือนธันวาคม จะเป็นช่วงจบการศึกษาของนักเรียนจาก โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ซึ่งปีการศึกษานี้ ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา โดย ในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 70 คน หลังจากที่เรียนและฝึกฝน อย่างหนักเป็นเวลา 2 ปี วันนี้ถือเป็นวันแห่ง ความสำเร็จ หลาย ๆ คน อาจจะเป็นครั้งแรก ที่ได้ออกจากบ้านมาเผชิญสังคมเมื่อ 2 ปีก่อน แต่นับจากนี้ พวกเขาจะมีความ มั่นใจในตัวเอง มีศักดิ์ศรี มีทักษะ และพร้อม ที่จะทำงาน มีรายได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือครอบครัวได้ นักเรียนทุกคน ภาคภูมิใจในวันแห่งความสำเร็จของพวกเขา ซึ่งเราเห็นได้จากสีหน้า แววตา และ ท่าทาง ในขณะที่แต่ละคนได้รับการขานชื่อ และเดินออกมารับใบประกาศนียบัตรจาก ประธาน และแน่นอนว่า ไม่ใช่เพียงพวกเขา เท่านั้นที่ภาคภูมิใจ พวกเราทุก ๆ คนก็รู้สึก ปลาบปลื้ม และภาคภูมิใจกับความสำเร็จ ของพวกเขาทุกคนเช่นกัน



กองทุนข้าว 2555

โครงการ “กองทุนข้าวประจำปี 2555” ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานแถลงข่าวปิดโครงการกองทุนข้าว พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับห้างร้านและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนโครงการ สำหรับปีนี้ได้ข้าวสารรวมจำนวน 13 ตัน และเงินจากกล่องบริจาคช่วงรณรงค์โครงการเป็นเงินสองล้านบาท พอดีขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ทำให้บรรดาเด็ก ๆ และคนพิการภายใต้มูลนิธิฯ สามารถมีข้าวกินตลอดทั้งปี



“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”

ต้อนรับ “ควีน แมรี 2” เยือนไทย

เพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น ที่เรือสำราญสุดหรูสัญชาติอังกฤษ **Queen Mary 2** มาพักจอดที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากนานาประเทศได้สัมผัสกับบรรยากาศของประเทศไทยของเรา และก่อนที่ Queen Mary 2 จะล่องอ่าวน่านน้ำประเทศไทยไปยังเกาะฮ่องกงต่อไป **บริษัท CUNARD Line** นำโดย **Mr. Paul O'Loughlin**, Entertainment Director และ



Mr. Edward Moffat, Assistant Entertainment Director บนเรือ Queen Mary 2 ได้เตรียมการแสดงสุดพิเศษสำหรับแขกบนเรือ โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และนักเรียนที่ด้อยโอกาสจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้ทำการแสดงและประชาสัมพันธ์การทำงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ ซึ่งหลังจากการแสดงจบลง แขกผู้มีเกียรติลุกขึ้นปรบมือเสียงดังทั่วโรงละคร พร้อมส่งรอยยิ้มให้กับเด็กนักแสดงทุกคน ทำให้เราเชื่อเหลือเกินว่าการแสดงความสามารถของเด็ก ๆ และนักเรียนพิการของเรา สามารถสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีต่อประเทศไทยให้กับแขกผู้มาเยือนได้อย่างภาคภูมิใจ



กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

เช่นเคยเหมือนทุกปี ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ประมาณปลายเดือนมกราคม จะมีการจัดแข่งขันกีฬาสีสำหรับเด็กนักเรียนตาบอดขึ้น



เป็นบรรยากาศที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยการแข่งขัน และความสนุกสนานของเด็ก ๆ นักเรียนทุกคนจะได้มีส่วนร่วม ตั้งแต่ เป็นนักกีฬา นักว่ายน้ำ นักป้องกัน รวมทั้งกีฬายอดฮิตอย่างโกลบอล และฟุตบอล แม้ว่าจะจะเป็นเพื่อนกัน แต่ระหว่างการแข่งขันต้องทำให้ดีที่สุด และส่วนที่ขาดไม่ได้เลยของการแข่งขันทุก ๆ ครั้งได้แก่ กองเชียร์ แต่ละสีจะคัดเลือกกองเชียร์แต่งกายด้วยสีสันสดใส เชียร์และแข่งขันกันอย่างเต็มที่ แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจของนักกีฬา



“เวียงพิงเกมส์” มหาไถ่คว้า 41 เหรียญทอง



ปิดฉากอย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันกีฬาคคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” 15-19 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ได้สร้างสถิติให้กับคนพิการได้ออกมาจับบทบาทสำหรับครั้งใหญ่ โดยมีการชิงชัยกัน 482 เหรียญทอง สำหรับนักกีฬาจากพระมหาไถ่ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ

จังหวัดชลบุรี โดยคว้าไปถึง 41 เหรียญทอง 50 เหรียญเงิน และ 32 เหรียญทองแดง ส่งผลให้สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีครองเจ้าของเหรียญทองเป็นอันดับ 3 (รวมคว้ามาได้ 49 เหรียญทอง 54 เหรียญเงิน 43 เหรียญทองแดง รวม 146 เหรียญ) ซึ่งทำให้ทัพนักกีฬาจากมหาไถ่มีความภูมิใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งยืนยันให้นักกีฬาเพื่อสู้ศึก “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” ในปีหน้าด้วย





งาน “จิตอาสาปาร์ตี้ ปี 2”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ สวนอาหารเบิกไพร มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้รับโล่รางวัลอันทรงเกียรติที่ได้ดำเนินกิจการอันเป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิทธิความเสมอภาค และการส่งเสริมสังคมดี มีอารยสถาปัตยกรรม (การออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับคนทุพพลภาพและเพื่อคนทั้งมวล) ในงาน “จิตอาสาปาร์ตี้ ปี 2” ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง



วางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก อาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้เปิดโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่มาร่วม 28 ปี ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เน้นสอนวิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์หลักสูตร 2 ปี สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว โรงเรียนได้จัดที่พักและอาหาร 3 มื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร มีบริการหางานโดยที่ผ่านมามีคนพิการไม่น้อยกว่า 3,000 คน มุ่งงานทำไปแล้ว ซึ่งเขาเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม

ดังนั้นมูลนิธิ ได้มีโครงการขยายการศึกษาสำหรับคนพิการออกไปในพื้นที่จังหวัดหนองคายบนพื้นที่ 20 ไร่ ใกล้สถานีรถไฟ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะสามารถรองรับนักเรียนคนพิการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งรวมถึงนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และบังกลาเทศ ให้ได้รับการศึกษาเช่นกัน โดยรองรับนักเรียนสูงสุดจำนวน 240 คน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านคนพิการ รับรองได้ครั้งละ 100 คน และศูนย์บริการแบบครบวงจรสำหรับคนพิการต่อไป

ขณะนี้โครงการฯ ดังกล่าวอยู่ในช่วงการก่อสร้างอาคารเรียนระยะที่ 1 ได้

ตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง 60,500,000 บาท โดยมีผู้ให้การสนับสนุนแล้วจำนวนหนึ่ง และยังคงขาดอยู่ประมาณ 35 ล้านบาท ซึ่งต้องขอรับการสนับสนุนจากผู้มีน้ำใจดีทุกภาคส่วน เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนภายในปี พ.ศ. 2556 นี้



หากท่านมีความประสงค์ สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่หนองคาย ในการก่อสร้างอาคารเรียน 2, ลานอเนกประสงค์, และระบบสาธารณูปโภคจำเป็นของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่หนองคาย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน :

1. นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ โทรศัพท์ 084-599-5842 E-mail : siriram@mahatai.org
2. นางสาวดวงดาว ไทยคำ โทรศัพท์ 084-362-3567 E-mail : duangdao@mahatai.org

ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิ และขอรับจดหมายข่าวได้ที่

มูลนิธิคุณพ่อรีย์

เลขที่ 440 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ (038) 716-628, (038) 428-717
โทรสาร (038) 716-629

E-mail : info@fr-ray.org

Website : www.fr-ray.org

ร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1. สาขาบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 342-3-04125-4
2. สาขาซีคอนสแคว์ กรุงเทพฯ
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 232-3-02275-2